

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.69 แนวโน้มผันผวนทิศทางอ่อนค่า กังวลศก.- จับตาตัวเลข PMI หลายปท.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 35.69 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากระดับปิดวันก่อน

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท ยังเสี่ยงที่จะผันผวนอ่อนค่าลงได้หลังตลาดทุนไทยเผชิญแรงเทขายสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจไม่ได้ขยายตัวได้ตามที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ หากคาดการณ์ของทางกระทรวงการคลังถูกต้อง (ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียง +1.8% ในปี 66)

นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้ ก็ไม่ได้สดใสมากนัก ทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจยังเป็นฝั่งขายสุทธิหุ้นไทยได้

ทั้งนี้ ควรจับตารายงานดัชนี PMI ของบรรดาประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ และยูโรโซนกับอังกฤษ เพราะหากดัชนี PMI ฝั่งยูโรโซนและอังกฤษ ออกมาแยกว่าคาด และดูสะท้อนภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อเทียบกับฝั่งสหรัฐฯ ก็อาจจะยิ่งทำให้ผู้เล่นในตลาดต่างประเมินว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) อาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วกว่าเฟด

"ภาพดังกล่าว จะยิ่งกดดันให้เงินยูโร และเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง และหนุนให้เงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้นไม่ยาก" นาย

พูนระบุ

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 35.60-35.85 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 148.11 เยน/ดอลลาร์ จากเยนหวานที่ระดับ 147.52 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0853 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนหวานที่ระดับ 1.0887 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 35.633 บาท/ดอลลาร์

- กระทรวงการคลัง เตรียมแถลงภาวะเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 66 และแนวโน้มปี 67 ซึ่งเบื้องต้น กระทรวงการคลังประเมินว่า GDP ปี 66 ขยายตัวได้เพียง 1.8% ชะลอลงจากปี 65 ที่ขยายตัวได้ 2.6% ผลจากแรงกดดันจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรม และการส่งออก-นำเข้า ขณะที่คาดว่า GDP ปี 67 จะขยายตัวได้ 2.8% หลังภาคการส่งออกกลับมาเติบโตได้

- จับตาศาสตราจารย์วิญญัติ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในคดีถือหุ้น บมจ.ไอทีวี (ITV) ที่ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ในวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส.สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- พาณิชย์เผยปี 66 ยอดตั้งบริษัทใหม่ ทะลุ 8.5 หมื่นราย ทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5.6 แสนล้านบาท คาดปี 67 ตั้งใหม่แตะ 9.5 หมื่นราย ต่างชาตินำเงินมาลงทุน 1.4 แสนล้าน ด้าน "จีน" อันดับ 1 แห่งเที่ยวไทย
- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 67 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจหรือรสก.และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ที่ 175,000 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 67 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.66) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ จากผลประกอบการปี 66 ได้แล้ว 63,680 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6,782 ล้านบาท
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในวอลล์สตรีตในวันอังคาร (23 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ หลังจากมีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาด
- สัญญาทองคำตลาดในวอลล์สตรีตปิดบวกในวันอังคาร (23 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2566 ของสหรัฐ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 30-31 ม.ค.
- นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ และมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.มากกว่าเดือนพ.ค.
- ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนม.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนม.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธ.ค., ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค. และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนธ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้